

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>ในขณะนี้กำลังมีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo ๒๐๒๒) โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน และได้ทอดพระเนตรงานมหกรรมถึง ๓ ชั่วโมง ซึ่งมีผู้ร่วมเสนองานวิจัยเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถทอดพระเนตรได้ทั่วถึง นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็มาร่วมงาน ๒ วัน ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี เพราะมีผลงานวิจัยมานำเสนอจำนวนมาก ในส่วนของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการทำงานวิจัย โดยการผนวกคุณค่าหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์จนกระทั่งทำแผนจังหวัดได้ ซึ่งคล้ายกับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต้องการสนับสนุนและให้กำลังใจอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ แต่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ได้</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. อธิการบดีมอบหมายให้ อาจารย์อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดี แจ้งกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ ๗ ปี</p> <p>๒. อธิการบดีมอบหมายให้ อาจารย์อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดี แจ้งกำหนดการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทรงเสด็จฯ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และปศุสัตว์จังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก ในส่วนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเชิงพื้นที่</p> <p>๓. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดี คณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการประเมิน ITA</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการนำเสนอวิธีทัศนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ภาพลัทธิประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอส่งวิธีทัศนกิจกรรมมหาวิทยาลัยภาพลัทธิประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในช่องทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มสภามหาวิทยาลัย</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติ ๓.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยภาพลัทธิ</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยภาพลัทธิ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยภาพลัทธิแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยภาพลัทธิที่ ๐๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยภาพลัทธิ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
	<p>๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ การจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรเพิ่มขึ้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ การจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรเพิ่มขึ้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารเสนอปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และข้อกฎหมายที่ต้องปรับแก้ไขไปยังคณะกรรมการกั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป</p> <p>๔. ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการดำเนินการสำรวจความประสงค์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ กรณีการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามความสมัครใจแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p>	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๗ ราย ดังนี้</p> <p>๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๒ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๓. ระดับประกาศนียบัตร จำนวน ๓ ราย ดังนี้</p> <p>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๑ ราย - สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๒ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>**หมายเหตุ: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ๔.๑</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี จำนวน ๘ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ราย - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๕ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๓ พิจารณาทบทวนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเห็นชอบการทบทวนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมประกอบการพิจารณาดำเนินการ และมีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ พ่อคำ</p> <p>๒. เห็นชอบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ Quick Win และแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	ฝ่ายนโยบายและแผน

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๕ พิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มติที่ประชุม : ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕,๙๑๑,๘๓๐ บาท และมีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ ๒. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติอนุมัติใช้เงินสะสมมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔๐ จากงบประมาณคงเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๓๗๓,๐๐๐ บาท และมีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๖ พิจารณาแก้ไขคำสั่งที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายที่ ๒	มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีผู้งดออกเสียง จำนวน ๖ ราย ได้แก่ ๑. อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ ๓. อาจารย์โสภณ มุลหา ๔. อาจารย์วุฒิ รัตนวิชัย ๕. อาจารย์ธงศักดิ์ชัย สายพระราชฤทธิ์ ๖. นายอธิพงษ์ ภูมิแสง	ฝ่ายบริหาร
	๔.๗ พิจารณาการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ	มติที่ประชุม : ๑. อนุมัติผลการประเมินค่างานสำหรับตำแหน่ง ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จำนวน ๙ ราย ๒. อนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๙ ราย ดังนี้ ๒.๑ ให้แต่งตั้ง นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ด้านการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒.๒ ให้แต่งตั้ง นายคารมย์ เรืองไชย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ ด้านการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>๒.๓ ให้แต่งตั้ง นายชาติ ภูตินทราย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>๒.๔ ให้แต่งตั้ง นางพัชรนันท์ ศักดิ์วงษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>๒.๕ ให้แต่งตั้ง นางชญัญญา นุชแสงแก้ว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>๒.๖ ให้แต่งตั้ง ว่าที่ รต.หญิงวรพัทธนันท์ ศรีสูงเนิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>๒.๗ ให้แต่งตั้ง นางไอลดา คุณโรง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัด คณะบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒.๘ ให้แต่งตั้ง นางสาวหงษ์ฟ้า ค้ายศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันทำงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>๒.๙ ให้แต่งตั้ง นางสาวบุญเลิศ อิมส์อังก์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ด้านบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันทำงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์</p>	
๕	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕</p>	<p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย